

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /BC-TL

Bình Dương, ngày 14 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

V/v tạm hoãn công bố thông tin trong thời gian diễn biến Dịch Covid-19

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Tổng Công ty Thanh Lễ) xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Thanh Lễ xin báo cáo việc tạm hoãn công bố thông tin trong thời gian diễn biến Dịch Covid-19 như sau:

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, tính đến 17 giờ ngày 13/07/2021 tổng số ca mắc Covid-19 trong tỉnh Bình Dương tính từ đợt dịch thứ 4 là 1.814 ca, số ca mắc mới trong ngày từ ngày 05/07/2021 đến nay đều vượt trên 90 ca/ngày và ngày càng có dấu hiệu tăng. Trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 08/07/2021.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều kích hoạt các biện pháp phòng, chống Dịch Covid-19 ở mức cao nhất. Tổng Công ty Thanh Lễ phải bố trí kế hoạch kinh doanh, sắp xếp lịch làm việc của người lao động, chỉ bố trí 50% người lao động làm việc tại trụ sở chính để đảm bảo an toàn trong trường hợp có F0 xuất hiện trong doanh nghiệp. Tổng Công ty Thanh Lễ lại có nhiều đơn vị kinh doanh trực thuộc và các công ty con, công ty liên doanh liên kết ở nhiều địa phương. Vì vậy, trong thời gian diễn biến của Dịch Covid-19, việc lập Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất và các báo cáo khác là khó khăn, phức tạp, có thể không đảm bảo thời gian công bố thông tin theo đúng quy định.

Do vậy, vì lý do bất khả kháng của tình hình dịch bệnh, Tổng Công ty Thanh Lễ áp dụng Điều 8 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài



chính để tạm hoãn công bố Báo cáo tình hình quản trị; Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn; Báo cáo tài chính quý của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tài chính bán niên soát xét của công ty mẹ và hợp nhất và các thông tin bất thường khác (nếu có) trong thời gian diễn biến của Dịch Covid-19. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, Tổng Công ty Thanh Lễ sẽ công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: KT, HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Băng Trang

